

Chính sách tín dụng của Ngân hàng thương mại

THS. NGUYỄN VĂN LÂM

Trong xu hướng tiếp tục đổi mới và nâng cao khả năng cạnh tranh trước yêu cầu hội nhập, các Ngân hàng thương mại (NHTM) nước ta đã và đang đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ ngân hàng tiện ích, phát triển các dịch vụ phi tín dụng, đa dạng dịch vụ ngân hàng bán lẻ hiện đại,... Do đó tỷ lệ thu về dịch vụ phi tín dụng trong tổng thu nhập của mỗi NHTM, mỗi chi nhánh NHTM ngày càng tăng lên, thu từ hoạt động tín dụng có xu hướng giảm. Mặc dù vậy hiện nay cũng như trong nhiều năm tới, thu nhập từ hoạt động tín dụng, tức là thu từ chênh lệch giữa lãi suất cho vay và lãi suất vốn huy động vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng thu nhập của NHTM. Vì vậy việc nâng cao chất lượng tín dụng không những bảo đảm nguồn thu đó bền vững; đồng thời bảo đảm hiệu quả kinh doanh cho khách hàng vay vốn. Một trong những giải pháp quan trọng đó là phải không ngừng nâng cao chất lượng tín dụng, phải có cơ chế, chính sách tín dụng phù hợp. Chính sách tín dụng của NHTM được coi là phù hợp khi thể hiện được các nội dung và yêu cầu sau đây:

Một là, Chính sách tín dụng phù hợp của NHTM phải bám sát định hướng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, chiến lược và phương hướng phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương nội lực của chính tổ chức tín dụng và phải phù hợp với thông lệ quốc tế. Đồng thời các NHTM phải nhanh nhạy, chủ động nắm bắt các dự án đầu tư có tính khả thi cao để đầu tư vốn.

Hai là, Chính sách tín dụng phù hợp được xây dựng trên cơ sở các quy định pháp luật có liên quan đến hoạt động ngân hàng và phù hợp với tình hình thực tiễn của Việt Nam trong từng giai đoạn, không tụt hậu nhưng cũng không được đốt cháy giai đoạn, dập khuôn máy móc kinh nghiệm hay thông lệ quốc tế.

Ba là, Chính sách tín dụng phải phục vụ cho

mục tiêu kinh doanh của ngân hàng nhằm mang lại hiệu quả trong kinh doanh thông qua việc tăng trưởng nguồn vốn, tăng trưởng tín dụng một cách bền vững, phòng ngừa và

hạn chế tới mức thấp nhất những rủi ro trong hoạt động tín dụng.

Bốn là, Chính sách tín dụng vừa phải đảm bảo tính khả thi, thông thoáng, dễ hiểu, dễ thực hiện đa dạng, điều chỉnh các lĩnh vực hoạt động sản xuất, kinh doanh, đời sống xã hội, của doanh nghiệp cá nhân, hộ sản xuất kinh doanh và làm dịch vụ...nhưng phải tuân thủ các nguyên tắc và điều kiện tín dụng, các quy định của Chính phủ, quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc cho vay vốn của Tổ chức tín dụng đối với khách hàng và khả năng kiểm soát của ngân hàng.

Năm là, Một chính sách tín dụng đúng, năng động không những tạo điều kiện cho khách hàng trong việc vay vốn nói chung và có vốn thực hiện các dự án đầu tư nói riêng nhằm phát triển sản xuất kinh doanh, tăng thu nhập cho doanh nghiệp và phát triển kinh tế - xã hội mà còn giúp chính ngân hàng thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ củ mình, bảo đảm an toàn và phát triển bền vững lâu dài.

Sáu là, Chính sách tín dụng còn phải được xây dựng trên cơ sở so sánh tương quan giữa các tổ chức tín dụng, giữa các ngân hàng trong nước và ngân hàng nước ngoài, có tính đến yếu tố cạnh tranh hợp tác để phát triển. Đặc biệt là đối với các dự án lớn cần chú ý mở rộng hoạt động đồng tài trợ, cho vay hợp vốn.

Bảy là, Chính sách tín dụng phải nhằm đa dạng hóa các phương thức cho vay, đa dạng hóa các đối tượng đầu tư, đa dạng hóa các sản phẩm tín dụng, theo xu thế phát triển chung của thị trường tín dụng, theo xu thế cạnh tranh không ngừng gia tăng. Đồng thời phải gắn tín dụng trong dài hạn với tín dụng ngắn hạn, vốn lưu động, cho vay theo chu trình khép kín từ khâu xây dựng - sản xuất kinh doanh - thanh toán tiền hàng - dịch vụ ngân hàng - kinh doanh ngoại tệ... Nền kinh tế càng phát triển theo xu hướng hội nhập thì yêu cầu mở rộng và đa dạng hóa các sản phẩm cho vay tiêu dùng, như: cho vay mua nhà ở và sửa chữa nhà ở, cho vay tiền mua ô tô, cho vay tiền đi du học hay đi xuất khẩu lao động,... ngày càng lớn. Bên cạnh đó thì cũng phải đẩy mạnh tài trợ vốn theo dự án của doanh nghiệp. Một yêu cầu khác của chính sách tín dụng của NHTM đó là gắn đầu tư tín dụng với việc thu hút nguồn vốn trong thanh toán của các doanh nghiệp, tiền gửi của cá nhân, hộ sản xuất. Cần mở rộng dịch vụ thấu chi trên tài khoản, cho vay tiêu dùng thông qua nghiệp vụ thẻ tín dụng.

Tám là, Chính sách tín dụng phải được thể chế



hóa quyền và trách nhiệm của khách hàng, của ngân hàng, của những người có liên quan đến việc cho vay, các quy định về hồ sơ thủ tục vay vốn, quy trình thẩm định, xét duyệt cho vay, thời hạn vay, kỳ hạn nợ, gia hạn nợ, điều chỉnh nợ (cơ cấu lại nợ), xử lý nợ, bảo đảm tiền vay, ủy quyền, phân cấp mức phán quyết cho vay, liên quan đến khoản vay. Nhưng đồng thời chính sách tín dụng đó cũng phải quy định rõ về giới hạn các đối tượng cấm cho vay, hạn chế cho vay, giới hạn cho vay, bảo lãnh, đối với 1 khách hàng, ngành hàng, cán bộ tín dụng không được thu nợ và thu lãi trực tiếp của khách hàng, cấm cán bộ cán bộ tín dụng vay ké hay nhờ khách hàng vay hộ, hoặc quy định cụ thể các trường hợp pháp luật nghiêm cấm khác...

Chín là, Chính sách tín dụng càng quy định cụ thể thì càng dễ thực hiện, hạn chế tới mức thấp nhất sự vận dụng, hiểu sai lệch, tạo kẽ hở trong việc cho vay.

Do vậy, để nâng cao chất lượng tín dụng, chất lượng thẩm định cho vay, cần thiết phải có một chính sách tín dụng phù hợp để điều chỉnh hoạt động kinh doanh nói chung và hoạt động tín dụng nói riêng.

Mười là, Chính sách tín dụng phải gắn kết với chính sách khách hàng.

Khách hàng của Ngân hàng rất đa dạng và phong phú đủ mọi thành phần kinh tế hoạt động trên các lĩnh vực SXKD và dịch vụ, đời sống, hoạt động kinh doanh của Ngân hàng trên phạm vi rộng, khắp mọi miền của tổ quốc, từ nông thôn đến thành thị trong nước và quốc tế. Do vậy, Ngân hàng cần phân đoạn thị trường để có hướng đầu tư và có chính sách khách hàng cho phù hợp nhằm phát huy những lợi thế trong kinh doanh, thu hút khách hàng, khai thác các dự án đầu tư có hiệu quả của các thành phần kinh tế trong các lĩnh vực SXKD nhất là trong quá trình hội nhập, cạnh tranh ngày càng trở nên gay gắt.

Để làm tốt chính sách khách hàng, các NHTM cần quan tâm đến những vấn đề sau:

- Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện chính sách cho vay hộ sản xuất, kinh tế trang trại, cho vay hợp tác xã, theo hướng nâng dần mức cho vay nhưng phải bảo đảm bằng tài sản, tiếp tục cải tiến hồ sơ thủ tục đơn giản hơn nhưng vẫn đảm bảo các quy định của pháp luật.

- Có chính sách về vốn, lãi suất, điều kiện tín dụng, dịch vụ đối với các khách hàng truyền thống, có uy tín trên thị trường và uy tín đối với ngân hàng, SXKD tốt nhằm tăng trưởng và giữ vững thị phần đối với nhóm khách hàng này.

- Có chính sách đối với những món vay lớn sau khi thẩm định có hiệu quả vì khi cho vay những món này ngân hàng tiết kiệm được rất nhiều chi phí.

- Phân loại khách hàng trên cơ sở chấm điểm hàng năm, chuẩn hóa theo bảng điểm trong việc phân loại trên cơ sở các tiêu chí như: Doanh thu, lợi nhuận, tỷ suất tài trợ, chất lượng tín dụng, khả

NGÀY	THÁNG 01	THÁNG 02
1		16,065
2	16,112	16,067
3	16,110	
4	16,106	16,067
5	16,107	16,065
6		
7	16,107	
8	16,108	
9	16,106	
10	16,106	
11	16,106	
12	16,104	16,065
13		16,079
14	16,104	16,060
15	16,105	16,076
16	16,105	16,077
17	16,103	
18	16,104	16,077
19	16,105	16,073
20		16,076
21		16,065
22	16,102	16,064
23	16,105	16,060
24	16,101	
25	16,103	
26	16,099	16,067
27		16,064
28	16,099	16,061
29	16,094	16,060
30	16,095	
31	16,093	
BÌNH QUẢN	16,104	16,073

TRẦN THỊ MỸ HẠNH

năng thanh toán, chấp hành chính sách. Trong đó nhưng lợi nhuận và chất lượng tín dụng vẫn phải đặt lên hàng đầu, không nên quá thiên định về doanh thu vì trong thực tế một số doanh nghiệp doanh thu cao nhưng lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận thấp.

- Có chính sách thích hợp đối với khách hàng tiền vay nhưng luôn có tiền gửi tại ngân hàng, có dịch vụ thanh toán, chuyển tiền thường xuyên với ngân hàng...

- Chính sách tuyên truyền, quảng bá đối với khách hàng cũng là những vấn đề hết sức quan trọng của ngân hàng, cần phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, nhưng quảng bá phải lấy hiệu quả kinh doanh làm thước đo.

Khách hàng luôn có ý nghĩa quan trọng trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng vì vậy chính sách TD phải hướng tới khách hàng là một yêu cầu không thể bỏ qua ■